



คำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัว

Kelly Services, Inc. และบริษัทในเครือ ("Kelly Services" หรือ "Kelly") เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และเราได้รับทราบว่าคุณมีสิทธิบางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่เราเก็บจากท่าน และจะไม่เก็บหรือรักษาข้อมูลของท่านไว้โดยมิได้รับความยินยอมจากท่าน Kelly Services สนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของท้องถิ่นว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และมีกระบวนการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายเหล่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้จะแสดงหลักการของเราในเรื่องความเป็นส่วนตัว นอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราขอให้คุณศึกษาเนื้อหาเหล่านี้เพื่อความเข้าใจของท่านและยินยอมว่าเราอาจเก็บรวบรวม ใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เพียงพอแล้ว เราอาจไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้อย่างสมควรสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานหรือข้อกำหนดของการจ้างงาน

ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม

โดยปกติ Kelly Services จะเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยตรงจากท่าน การเก็บข้อมูลนี้อาจดำเนินการผ่านการสนทนาตามปกติทางโทรศัพท์ หรืออีเมล Kelly Services ยังอาจเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ผ่านการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ของ Kelly Services กับทั้งเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน หรือผ่านการที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Kelly Services

จำนวนข้อมูลส่วนตัวที่ท่านจำเป็นต้องให้แก่เรานั้นจะจำกัดอยู่เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของเราแก่ท่านเท่านั้น เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา และ/หรือทักษะส่วนตัวของท่าน โดยผ่านกระบวนการในการให้บริการของเราแก่ท่าน Kelly ยังอาจขอข้อมูลส่วนตัวที่บางประเทศถือว่าเป็นข้อมูลประเภทที่ "ละเอียดอ่อน" เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดให้มีบริการดูแลสุขภาพ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลชีวมาตร (Biometric Data) หรือผลของการใช้ยาและการคัดกรองประวัติ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าวจะกระทำโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน หรือที่ต้องกระทำอันเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรา หรือมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ให้ข้อมูลนั้น ในกรณีที่เหมาะสม เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน หรือเพื่อช่วย Kelly Services ในการแปล (Compile) ข้อมูลเพื่อการดำเนินการยืนยันข้อมูล เรายังอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศหรือเชื้อชาติด้วยการให้ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นการให้โดยสมัครใจ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดของกฎหมาย และการไม่ให้ข้อมูลนี้ก็จะไม่เป็นการขัดขวางโอกาสในการจ้างงานหรือในการทำโครงการของท่าน

เว็บไซต์บางไซต์ของ Kelly กำหนดให้ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น เมื่อท่านสร้างโปรไฟล์และข้อมูลส่วนตัวในการเข้าสู่ระบบ และแทนที่ท่านจะต้องพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ความสามารถของฟังก์ชันบางอย่างเหล่านี้ก็อาจอนุญาตให้ท่านใช้เครื่องมือการพิสูจน์ตัวตนของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Twitter และ Google ในการกรอกข้อมูลในบางฟิลด์ ในการพิสูจน์ตัวตนผ่านตัวเลือกของโซเชียลมีเดียตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งนี้ ท่านอนุญาตให้เราได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเครื่องมือเหล่านี้ ข้อมูลนี้อาจรวมอยู่ในโปรไฟล์ของท่าน สำหรับเครื่องมือที่ท่านเลือกใช้เช่นกัน เราขอแนะนำให้คุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการของเครื่องมือเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าร่วมใน Live Feed ของโซเชียลมีเดีย หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วม อาจมีการแสดงชื่อผู้ใช้ที่ท่านใช้แสดงต่อสาธารณะในเว็บไซต์ พร้อมทั้งโพสต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเห็น รูปภาพ และวิดีโอ

เราอาจจัดให้ท่านเข้าถึงความสามารถของฟังก์ชันของบุคคลที่สามได้ ซึ่งอนุญาตให้ท่านโพสต์เนื้อหาในบัญชีโซเชียลมีเดีย (บัญชีเดียวหรือหลายบัญชี) ของท่านได้ ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้โดยผ่านการใช้ความสามารถของฟังก์ชันนี้อยู่ในบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม และไม่อยู่ในบังคับของคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้



จะมีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้อย่างไร

โดยทั่วไปในเบื้องต้น Kelly Services

จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกระบวนการของการให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านขอใช้จาก Kelly และ/หรือตลอดระยะเวลาการจ้างงานของท่าน

การใช้เหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัย หรือการเรียกร้องในสถานที่ทำงาน การจ่ายเงินเดือน หรือการให้ข้อมูลของท่านแก่ลูกค้าที่จะเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อส่งข้อความทางอีเมลให้แก่ท่านเกี่ยวกับบริษัทของเรา หรือตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่าน มีเพียง Kelly Services (หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของ Kelly Services) เท่านั้นที่จะส่งอีเมลเหล่านี้โดยตรงถึงท่าน ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมลในอนาคตก็ได้ โปรดดูหมวดทางเลือก: เลือกที่จะไม่รับ/เลือกที่จะรับ (Opt Out/Opt In) ด้านล่างนี้

Kelly Services ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่ไม่เปิดเผยตัวตนด้วยก็ได้ (เช่น จำนวนร้อยละของพนักงานของเราที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีเท่าใด) เพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในของเราให้ดีขึ้น หรือเพื่อจัดทำรายงานให้แก่ลูกค้า บริษัทที่ทำการตลาด หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากเราเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลประชากรนี้แล้ว เราจะเอาข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตน (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น) ที่อาจเปิดเผยตัวตนของท่านได้ออกจากข้อมูลประชากรนี้ และรวมเข้ากับข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนอื่นๆ เพื่อการดูข้อมูลในภาพรวม

Kelly Services

จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ตราบนานเท่าที่จำเป็นในการให้บริการของเราแก่ท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้แล้ว เราจะนำข้อมูลนี้ออกจากระบบของเรา

คุกกี้ (Cookies) และเว็บบีคอน (Web Beacon)

เว็บไซต์ของ Kelly หลายไซต์ใช้ "คุกกี้" เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ออนไลน์ให้เป็นส่วนตัว คุกกี้เป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยผู้ติดตั้งกับข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้นั้น คุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถระบุเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้เมื่อกลับมาที่เว็บไซต์ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อให้แจ้งท่านก่อนที่ท่านจะรับคุกกี้ อันเป็นทางเลือกกว่าท่านจะยอมรับหรือไม่ ท่านยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปิดคุกกี้ได้ หากท่านทำเช่นนั้นแล้ว อาจมีบางตำแหน่งของบางเว็บไซต์ที่ไม่ทำงานได้อย่างเหมาะสม Kelly Services ใช้ทั้งคุกกี้ชั่วคราว (Session ID) และคุกกี้ถาวร คุกกี้ชั่วคราวจะหมดอายุเพียงเมื่อผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ถาวรเป็นไฟล์ประเภท text file เล็กๆ ที่จัดเก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้เป็นระยะเวลาที่นานกว่า แต่ก็สามารถนำออกได้โดยทำตามคำแนะนำในไฟล์วิธีใช้ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

เพื่อช่วยให้เราให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

บางครั้งเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านการใช้ "เว็บบีคอน"

วิธีการนี้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ แต่เป็นการอนุญาตให้ Kelly Services

บันทึกผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บางครั้งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนนี้รู้จักกันในชื่อ "ข้อมูลกระแสการคลิก" (Clickstream Data) Kelly Services หรือผู้ให้บริการของ Kelly

อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและสถิติเพื่อช่วยให้เราให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

หากท่านไม่ต้องการให้มีการใช้รายละเอียดธุรกรรมของท่านในลักษณะนี้แล้ว โปรดดูย่อหน้าด้านบนเกี่ยวกับคุกกี้

เราอนุญาตให้บริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง AddThis เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนบางประเภทได้ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ

เพื่อแสดงโฆษณาสินค้าและบริการที่อาจอยู่ในความสนใจของท่านเป็นอย่างมาก

โดยทั่วไปบริษัทเหล่านี้ใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนของบุคคลที่สามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนี้



ลิงก์: สำหรับลิงก์ที่นำไปสู่องค์กรที่ไม่ใช่ Kelly แล้ว Kelly Services
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นๆ
เราแนะนำให้ท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น

เราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ใครบ้าง

พนักงาน ตัวแทน และผู้จัดหาสินค้าและบริการของ Kelly Services
มีความรับผิดชอบในการดำรงรักษาความไว้วางใจที่ท่านมีต่อเรา Kelly Services
มิได้ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลที่สาม เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเมื่อเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อให้เราจะให้บริการแก่ท่านได้ จึงอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้เราพร้อมกันระหว่างองค์กรอื่นๆ ของ Kelly Services
ที่ใช้หลักการความเป็นส่วนตัวและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเดียวกันของ Kelly Services
เนื่องจากเราดำเนินการในระดับสากล จึงอาจมีการโอน เก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวนี้ในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นใดที่
Kelly Services บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือตัวแทนมีสถานประกอบการอยู่
และอาจมีการโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังประเทศนอกเหนือจากประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่ ในการใช้บริการของเรา
ท่านได้ให้ความยินยอมในการโอนดังกล่าว
ประเทศนอกเหนือจากประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่อาจไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกกรณี
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวในบางประเทศที่ Kelly Services ดำเนินธุรกิจอยู่
และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการรักษาความปลอดภัย Kelly
จึงปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น และกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองในสหรัฐอเมริกา-สหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริกา-สวิตเซอร์แลนด์ (U.S.-EU and U.S.-Swiss "Safe Harbor" Frameworks)
ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมาธิการยุโรป ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้
และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ Kelly Services รับรองว่า Kelly Services
ปฏิบัติตามหลักการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Safe Harbor Privacy Principles) ว่าด้วยการบอกกล่าว ทางเลือก
การเชื่อมต่อ การรักษาความปลอดภัย ความถูกต้องของข้อมูล การเข้าถึง และการบังคับใช้
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการให้ความคุ้มครอง (Safe Harbor Program) และดูการรับรองของ Kelly Services
โปรดเยี่ยมชม <http://www.export.gov/safeharbor/>

เมื่อผู้สมัครงานสมัครใช้บริการของเรา Kelly Services ยังอาจจ้างผู้ให้บริการเพื่อวิเคราะห์ประวัติย่อ (CV และ résumé)
ผ่านเครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต เครื่องมือนี้ช่วยให้ Kelly Services
สามารถค้นหาฐานข้อมูลภายในและเว็บไซต์การสรรหาบุคลากรในเครือ
ซึ่งผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดและข้อมูลของ CV และ Kelly Services
จะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกของท่าน

เราจะส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ผู้จัดหากำลังคน และพนักงานชั่วคราวของเราให้แก่ลูกค้าของ Kelly Services
ซึ่งกำลังต้องการสรรหาบุคลากร รวมถึงส่งให้แก่ผู้ให้บริการหรือตัวแทนของเราที่ดำเนินการในนามของเรา
เพื่อให้โอกาสในการจ้างงานหรือในการทำโครงการแก่ท่าน

ในบางโอกาส เราจะใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อช่วย Kelly ในเรื่องต่างๆ เช่น การโฆษณาตำแหน่งงาน
การบริหารจัดการข้อมูล résumé/CV การบริหารจัดการแพลตฟอร์มไอทีหรือการบริการสนับสนุนไอที
การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การคัดกรองประวัติและยาเสพติด
การบริการด้านกระบวนการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ ในการให้บริการเหล่านี้ในนามของ Kelly Services
จึงอาจมีความจำเป็นที่ Kelly ต้องให้บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ เมื่อมีการใช้บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้
การเข้าถึงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมของข้อกำหนดของสัญญาที่เหมาะสม
ซึ่งบังคับให้ผู้ให้บริการต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด
และห้ามใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการให้บริการแก่ Kelly Services

เรายังอาจส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทที่ทำการตลาด
ซึ่งจะติดต่อท่านเพื่อการวิเคราะห์พิจารณาผลตอบกลับและความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบริการของเรา
เราจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้ตัวแทนและผู้ให้บริการเหล่านี้เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการให้บริการตามที่เราร้องขอเท่านั้น



ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมเมื่อมีการลงทะเบียนผ่านการค้นหางานและฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน รวมถึงกระบวนการของแอปพลิเคชันเองนั้น มีผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการดังกล่าวนี้จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวนี้ด้วยวิธีที่ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะด้วยการเชื่อมโยงที่ปลอดภัยโดยผู้สรรหาบุคลากรของ Kelly Services ซึ่งมีหน้าที่ทำงานเพื่อเชื่อมโยงท่านเข้ากับโอกาสการทำงานที่เหมาะสม

ทางเลือก: เลือกที่จะไม่รับ/เลือกที่จะรับ (Opt Out/Opt In)

จำนวนข้อมูลส่วนตัวที่ท่านต้องให้เมื่อขอใช้บริการของเรานั้น จะจำกัดอยู่เพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการดังกล่าวแก่ท่าน เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านในบางโอกาสเพื่อส่งข้อมูลล่าสุดให้ท่านทางอีเมล เพื่อให้ท่านทราบถึงโอกาสที่น่าสนใจหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับ Kelly Services เช่น งานในฐานข้อมูลของเราที่เข้ากับเกณฑ์ที่ท่านเลือกไว้ การแจ้งข่าวสารในแต่ละครั้งจะมีคำแนะนำสำหรับวิธีการเลือกที่จะไม่รับ (Opt Out) อีเมลที่มีลักษณะเดียวกันอีกต่อไป ในเวลาที่เราขอข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านนั้น เว็บไซต์ของเราจะแสดงโอกาสให้ท่านได้ตัดสินใจว่าท่านต้องการรับการติดต่อสื่อสารอะไรบ้าง ฐานข้อมูลมีการปรับปรุงให้ตรงกับที่ท่านเลือกไว้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเลือกที่จะ Opt Out หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับ Kelly Services มีผลให้ท่านต้องลงทะเบียนสำหรับบริการหรือทรัพยากรหลายรายการแล้ว การเลือกที่จะไม่รับข้อความจากผู้ให้บริการรายหนึ่งอาจไม่เป็นการลบชื่อของท่านออกจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ โดยอัตโนมัติ จึงอาจมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องเลือกที่จะไม่รับบริการแยกจากกันเป็นรายๆ ไป

ความถูกต้องเที่ยงตรงและการเข้าถึง

Kelly พยายามรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ให้ถูกต้องเที่ยงตรง เราจึงให้ท่านสามารถทบทวนและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้ให้เป็นปัจจุบันได้ เนื่องจาก Kelly ให้บริการต่างๆ กันอย่างหลากหลายผ่านเครือข่ายทั่วโลก ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมโดยกิจการของ Kelly แต่ละแห่งจึงอาจไม่อยู่ในสถานที่แห่งใดเพียงแห่งเดียว เช่น เมื่อท่านส่ง résumé/CV ของท่านให้แก่กิจการทั้งหลายของ Kelly ในประเทศต่างๆ

เนื่องจากความหลากหลายของแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสนับสนุนฟังก์ชันและบริการต่างๆ ของ Kelly Services ทางเลือกและการปรับเปลี่ยนต่างๆ ต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านในแพลตฟอร์มหนึ่งอาจไม่ส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์มทั้งหมด ดังนั้น ท่านจึงอาจต้องปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันในแต่ละแพลตฟอร์มแยกจากกัน (โปรดดูหมวดวิธีติดต่อเราด้านล่างนี้)

ในกรณีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้กฎหมาย อาจมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับค่าขอเพื่อการเข้าถึงนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลนี้แก่ท่าน

การรักษาความปลอดภัย

Kelly Services ให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจึงติดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนระเบียบปฏิบัติของเราในการรักษาความปลอดภัยทั้งทางด้านกายภาพ ทางเทคนิค และองค์กร เพื่อพิจารณาถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการสูญเสียชีวิต การใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การทำลาย หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน

การปรับปรุงค่าแกลงเรื่องความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

Kelly อาจทำการปรับปรุงค่าแกลงเรื่องความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดทบทวนค่าแกลงนี้ให้บ่อยครั้ง หากค่าแกลงความเป็นส่วนตัวของเรามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะโพสต์ฉบับที่ปรับปรุงแล้วที่นี้ พร้อมทั้งลงวันที่ที่มีการปรับปรุงด้วย หากเรามีการเปลี่ยนแปลงค่าแกลงความเป็นส่วนตัวที่เป็นสาระสำคัญแล้ว เราอาจแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีอื่นๆ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล เช่นแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งอีเมล หรือการโพสต์ค่าประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา

วิธีติดต่อเรา

Kelly มีวิธีการที่จะตอบสนองต่อคำถามของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือดูแลการสอบถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน โดยเราอบหมายการครอบครองระเบียบปฏิบัติของเราในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งในระดับสากล และระดับสำนักงานใหญ่สากลในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เพื่อให้มีการติดต่อที่เปิดเผยและการแก้ไขข้อผิดพลาดแก่ลูกค้า ผู้สมัครงาน และพนักงานของเรา Kelly ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับของรัฐและของมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครอง (Safe Harbor Framework) ที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการยุโรปได้พัฒนาขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.export.gov/safeharbor> เราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับคณะกรรมการการค้าแห่งรัฐบาลกลาง (FTC, Federal Trade Commission) และ/หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่อื่นๆ เมื่อได้รับคำขอให้ดำเนินการดังกล่าว

ที่ Kelly Services เราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ในขณะที่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและโซลูชันด้านแรงงาน หลักการของความเป็นส่วนตัวของเราแสดงให้เห็นถึงปณิธานของเราที่ต้องการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านมีความปลอดภัย หากท่านเชื่อว่า Kelly มิได้ปฏิบัติตามหลักการและระเบียบปฏิบัติเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อเราที่ privacy@kellyservices.com และเราจะทำหน้าที่ของเราด้วยความระมัดระวังเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยทันที